

Số: 310 /SVHTTDL-TCPC

Kon Tum, ngày 24 tháng 5 năm 2017

V/v báo cáo tình hình biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 466/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22/3/2017 của Sở Nội vụ về việc rà soát biên chế công chức và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện ngay một số nội dung cụ thể sau:

1. Lập báo cáo tình hình biên chế năm 2017 (trong đó nêu cụ thể số lượng biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao và số đã thực hiện đến ngày 30/3/2017), đồng thời xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018. Việc tăng, giảm biên chế phải có báo cáo giải trình về cơ sở pháp lý, lý do tăng, giảm biên chế cụ thể, rõ ràng từng biên chế của từng đơn vị để Sở Nội vụ có cơ sở thẩm định (thống kê theo biểu mẫu 2b, 4b).

Việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm là nội dung hết sức quan trọng và yêu cầu bắt buộc theo quy định của Trung ương, là cơ sở để UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ và Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó đòi hỏi số liệu báo cáo của các đơn vị phải thật chính xác, dữ liệu được nhập phải đúng theo mẫu quy định, lý do giải trình phải hợp lý và có căn cứ pháp lý cụ thể.

2. Yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 gửi về Sở (qua phòng Tổ chức – Pháp chế) trước ngày 10/4/2017 để tổng hợp trình Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

Biểu mẫu, đề nghị các đơn vị lên trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: địa chỉ <http://svhttdl.kontum.gov.vn>, mục hướng dẫn nghiệp vụ, Tổ chức – Pháp chế để tải về các biểu mẫu).

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi văn bản về Sở đúng thời gian quy định (gửi kèm theo bản mềm vào hộp thư điện tử [vantuan9690@gmail.com](mailto:vantuan9690@gmail.com)), trong quá trình tổng hợp, báo cáo nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, phòng Tổ chức – Pháp chế (Điện thoại: 01656026398) để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận: *Hàm*

- Như trên (t/h);
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TCPC.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
TỈNH KON TUM  
*Nguyễn Xuân Truyền*  
Nguyễn Xuân Truyền